

ĐẨY MẠNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI LONG AN

CẢNH CHÍ HOÀNG, NGUYỄN KIỀU OANH

Long An là tỉnh có vị trí đặc biệt thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nối liền Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ, tiếp giáp với TP.Hồ Chí Minh. Đồng thời là cửa ngõ giao thương ra quốc tế với khoảng 133 km đường biên giới với Campuchia... Song song với đó, Long An còn có tiềm năng lớn về vận tải đường biển, đường thủy nội địa, hàng hải quốc tế. Cảng Quốc tế Long An có thể tiếp nhận tàu 50.000 tấn, giai đoạn 2 có thể tiếp nhận tàu đến 70.000 tấn. Với vị trí địa lý thuận lợi, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn, Long An đã, đang và sẽ là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài.

Từ khóa: Đồng bằng sông Cửu Long, cảng Quốc tế Long An, đầu tư nước ngoài

PROMOTING ATTRACTION OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN LONG AN

Canh Chi Hoang, Nguyen Kieu Oanh

Long An is a province with a special position in the Mekong River Delta, it is situated in the southern major economic region connecting the Southeast with the Southwest, adjacent to Ho Chi Minh City and is a trade gateway with about 133 km of border with Cambodia... Long An has great potential for sea transport, inland waterways, international maritime, in which, Long An International Port may receive ship of 50,000 tons, and ships of 70,000 tons in the phase 2. With a favorable geographical position, increasingly synchronous transport infrastructure, attractive investment policies, Long An has been and will be an attractive destination for foreign investors.

Keywords: Mekong River Delta, Long An International Port, foreign investment

Ngày nhận bài: 22/2/2022

Ngày hoàn thiện biên tập: 10/3/2022

Ngày duyệt đăng: 15/3/2022

Thực trạng thu hút FDI ở Long An thời gian qua

Với lợi thế lớn về vị trí địa lý và hạ tầng giao thông phát triển, Long An có nhiều cơ hội phát triển: công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch... đồng thời là

vùng nguyên liệu dồi dào cho ngành công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản.

2 năm vừa qua, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phục hồi, phát triển kinh tế, UBND tỉnh Long An đã ban hành các kế hoạch về phòng, chống dịch và phục hồi sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn Tỉnh. Đồng thời, các cơ quan quản lý liên tục có sự điều chỉnh phù hợp với tình hình kiểm soát dịch và điều kiện thực tế, để tạo điều kiện cho DN dần hoạt động trở lại và đảm bảo tốt các điều kiện phòng chống dịch. Đến nay, ước có khoảng 90% DN trên địa bàn Tỉnh đã hoạt động trở lại với trên 80% lao động. Các hoạt động văn hóa, xã hội, đời sống của người dân đều đã ổn định trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 128 của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Là địa phương có nhiều cơ hội thu hút đầu tư trong và ngoài nước, hiện nay, Long An có 35 khu công nghiệp (KCN) đã được Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam và 62 cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện tích quy hoạch khoảng 15.000 ha. Có 22 KCN đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư có tổng diện tích 5.067,67 ha, trong đó còn khoảng 500 ha đất công nghiệp sẵn sàng cho thuê; 22 cụm công nghiệp đang hoạt động với tỷ lệ lấp đầy đạt 77,6%; diện tích đất sẵn sàng tiếp nhận đầu tư khoảng 251 ha. Toàn Tỉnh có 16 khu công nghiệp đang hoạt động với diện tích



2.385,1 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt hơn 89%. Riêng từ đầu năm 2021 đến nay, diện tích đất công nghiệp lấp đầy tăng thêm gần 62ha. Các khu công nghiệp đã thu hút được 1.664 dự án, trong đó có 802 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 4.856,7 triệu USD. Khu kinh tế cửa khẩu có 02 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư 75 triệu USD, diện tích 21,2ha và 2 dự án đầu tư trong nước với diện tích thuê đất là 0,66 ha. Tỉnh Long An cũng đã ban hành kế hoạch đẩy nhanh đầu tư hạ tầng để có 3 khu công nghiệp đủ điều kiện tiếp nhận nhà đầu tư trong năm 2021, tạo thêm quỹ đất sạch thu hút đầu tư.

Với những thành tựu quan trọng, Long An đã có sự phát triển bứt phá, vươn lên mạnh mẽ, trở thành một trong những địa phương năng động, tích cực trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước.

Trong tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam có biểu hiện sụt giảm. Long An là một trong những địa phương ở tâm dịch trong đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 với diễn biến phức tạp, chưa có tiền lệ. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và cộng đồng DN, dịch bệnh ở Long An từng bước được kiểm soát. Tiếp đó, Long An là địa phương đi đầu trong việc “mở cửa”, giúp nhanh chóng phục hồi sản xuất sau dịch. Tỉnh đã ban hành các kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch xúc tiến đầu tư sang thị trường Hàn Quốc năm 2022; tiến hành trao đổi thực hiện Đề án bổ sung khu kinh tế ven biển Long An vào quy hoạch phát triển Khu kinh tế Việt Nam; đầu tư nhà ở xã hội tại huyện Đức Hòa...

Long An vẫn là 1 trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư. Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), năm 2021, Long An là địa phương đứng thứ 2 cả nước về thu hút FDI với vốn đầu tư là 3,84 tỷ USD, chiếm 12,3% tổng vốn đầu tư cả nước. Một trong những dự án vốn FDI đặc biệt quan trọng được Tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong năm 2021 là dự án Điện khí LNG Long An I và II do VinaCapital GS Energy Pte.Ltd (Singapore) đầu tư. Dự án có diện tích khoảng 90ha trên địa bàn huyện Cần Giuộc, bao gồm 2 nhà máy tua-bin khí chu trình hỗn hợp, công suất 2 nhà máy lên đến 3.000MW, vốn đăng ký đầu tư lên tới 3,1 tỷ USD. Dự kiến dự án bắt đầu vận hành, khai thác vào tháng 12/2025.

Đến nay, tổng số vốn FDI đăng ký trên địa bàn

Tỉnh là 9.334,5 triệu USD, tổng số dự án đăng ký là 1.124 dự án, trong đó có 588 dự án đi vào hoạt động với tổng vốn thực hiện khoảng 3.624 triệu USD.

Long An đã thu hút khoảng 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư trên địa bàn Tỉnh, trong đó Singapore là quốc gia đứng đầu về vốn đầu tư vào Tỉnh, tiếp theo là các quốc gia: Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Thái Lan... Các lĩnh vực thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn là: Năng lượng, dệt may, da giày, công nghiệp chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; chế biến thực phẩm, đồ uống; công nghiệp chế tạo... Có trên 50% số dự án FDI nằm trong các khu, cụm công nghiệp của Tỉnh.

Trong thời gian qua, bằng nhiều hình thức phù hợp trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 chính quyền tỉnh Long An đã luôn thực hiện tốt công tác xúc tiến, tiếp nhận đầu tư vào địa bàn. Trong đó, UBND Tỉnh đã trao quyết định đầu tư và thành lập Khu công nghiệp Nam Tân Tập cho Công ty TNHH Saigontel Long An, là thành viên trực thuộc Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn - Saigontel, cùng với 11 dự án đầu tư tiêu biểu vào các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn Tỉnh. KCN Nam Tân Tập có quy mô sử dụng đất trên 244 ha tại huyện Cần Giuộc, tổng vốn đầu tư hơn 2.590 tỷ đồng. 11 dự án đầu tư tiêu biểu khác trong các KCN trên địa bàn Tỉnh với số vốn đăng ký đầu tư trên 68,3 triệu USD và 4.425 tỷ đồng. Việc thành lập KCN Nam Tân Tập ngay sau khi Tỉnh mở cửa lại nền kinh tế trong trạng thái “bình thường mới” là tiền đề cho việc đẩy mạnh thu hút đầu tư, vực lại phát triển KT - XH thời gian tới.

Với những nỗ lực trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Long An khẳng định là điểm đến an toàn, hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh với nhà đầu tư, DN.

Giải pháp thu hút FDI tại tỉnh Long An trong thời gian tới

Để thích ứng, linh hoạt thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa đẩy mạnh phục hồi, phát triển KT-XH trong đó đẩy mạnh thu hút FDI, thời gian tới, tỉnh Long An thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, Long An tiếp tục phát huy hiệu quả trong thu hút đầu tư, chọn lọc các dự án chất lượng, có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. Đồng thời, lựa chọn đối tác, nhà đầu tư, đảm bảo nguyên tắc đầu tư lâu dài tại địa phương. Có chiến lược, định hướng mở rộng thị trường, góp phần nâng cao



sức cạnh tranh của các sản phẩm tiêu dùng trong nước, thay thế hàng nhập khẩu. Ngoài ra, cần tập trung phát triển công nghiệp với trọng tâm là công nghiệp chế biến, từ đó đẩy mạnh thu hút đầu tư vào công nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, máy móc, thiết bị...

Hai là, tiếp tục thu hút đầu tư, lấp đầy diện tích các khu công nghiệp trên địa bàn, Tỉnh cần tạo điều kiện thu hút đầu tư trên cả 3 lĩnh vực: Công nghiệp, xây dựng; thương mại, dịch vụ và du lịch; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. Long An cần thu hút dự án công nghệ cao, công nghệ tương lai, dịch vụ hiện đại; Chú trọng đến việc đáp ứng yêu cầu của các tập đoàn xuyên quốc gia về thời gian đàm phán, ký thỏa thuận và triển khai thực hiện.

Ba là, Long An cần tập trung thực hiện các giải pháp, như: tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, chú trọng chính sách về đất đai, nhà ở, hộ tịch, đăng ký kinh doanh, đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư; duy trì chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh hàng năm ở nhóm tốt trở lên, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, tạo điều kiện cho mọi doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh. Song song đó, Long An tiếp tục quan tâm công tác cải cách hành chính, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi với phương châm xuyên suốt “luôn đồng hành cùng DN, xem khó khăn của DN là khó khăn của tỉnh”. Chính quyền Tỉnh luôn đồng hành cùng DN, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh, chú trọng các dự án đầu tư lớn nguồn vốn cả trong và ngoài ngân sách.

Bốn là, tiếp tục rà soát các dự án trên địa bàn, có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, nhất là giải phóng mặt bằng, định kỳ làm việc với các doanh nghiệp để động viên, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, nhất là trong thời điểm khó khăn khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Đồng thời, tập trung hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc phục vụ phát triển công nghiệp, đảm bảo điều kiện để các dự án vận hành hiệu quả. Thực hiện cập nhật thông tin, phổ biến đến nhà đầu tư qua văn bản pháp luật, phương tiện thông tin đại chúng hoặc trực tiếp, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp để gia tăng quỹ đất sạch kêu gọi, tiếp nhận đầu tư; có giải pháp bình ổn giá thuê đất tại các khu, cụm công nghiệp để thu hút nhà đầu tư thứ cấp. Đồng thời, tập trung cải thiện kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông kết nối tỉnh Long An với TP.Hồ Chí Minh

và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thông qua việc thực hiện Chương trình đột phá huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị vùng kinh tế trọng điểm.

Năm là, đẩy mạnh cải cách, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh của Tỉnh theo hướng đơn giản, nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định; giữ vững chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh ở nhóm “Tốt” đến “Rất tốt”. Thực hiện tốt công tác hỗ trợ doanh nghiệp thông qua việc định kỳ tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp, hiệp hội để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, kinh doanh.

Sáu là, nỗ lực nâng cao trình độ của đội ngũ người lao động. Khi có lao động trình độ cao, các doanh nghiệp FDI mới tìm đến đặt hàng và hỗ trợ hoàn thiện quy trình sản xuất đáp ứng yêu cầu của họ. Bên cạnh đó, Tỉnh cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa thông qua thực hiện Chương trình đột phá đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp và nông nghiệp của Tỉnh. Đồng thời, ưu tiên các nhà đầu tư chiến lược; tạo lập chuỗi sản xuất toàn cầu; ưu tiên doanh nghiệp công nghệ cao và chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp Việt Nam.

Với sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi trong kinh doanh, đầu tư, hy vọng thời gian tới, thu hút FDI của Long An sẽ khởi sắc, Tỉnh sẽ phát huy tối đa tinh thần sáng tạo, vượt khó để chủ động xây dựng chiến lược và kế hoạch phục hồi sản xuất gắn với các phương án phòng, chống dịch bệnh COVID-19 có hiệu quả, bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh an toàn, ổn định và phát triển.

Tài liệu tham khảo:

1. UBND tỉnh Long An (2021), Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An năm 2021;
2. Phần Đầu (2021), Kiểm soát tốt dịch COVID - 19, Long An dẫn đầu thu hút vốn FDI cả nước, <https://laodong.vn/kinh-te/kiem-soat-tot-dich-covid-19-long-an-dan-dau-thu-hut-von-fdi-ca-nuoc-964103.ldo>;
3. Hồng Nhung, Minh Hưng, Thanh Bình (2021), Thu hút đầu tư nước ngoài: Long An phát triển các cụm công nghiệp, <https://www.vietnamplus.vn/thu-hut-dau-tu-nuoc-ngoai-long-an-phat-trien-cac-cum-cong-nghiep/648806.vnp>.

Thông tin tác giả:

TS. Cảnh Chí Hoàng - Trường Đại học Tài chính – Marketing

ThS. Nguyễn Kiều Oanh - Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương

Email: canhchihoang@gmail.com